

THÔNG BÁO

**Kết luận của Chủ tọa tại kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khoá XIX,
Nhiệm kỳ 2016-2021**

Trong các ngày từ 05 đến 06 tháng 7 năm 2018, tại Trung tâm Hội nghị huyện, Hội đồng nhân dân huyện Nga Sơn tổ chức kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình của UBND huyện; báo cáo của các cơ quan, ngành; dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân; ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu về dự kỳ họp; phát biểu tiếp thu giải trình của Chủ tịch UBND huyện. Chủ tọa kỳ họp kết luận một số nội dung như sau:

I. Về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018

Sáu tháng đầu năm 2018, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, trên địa bàn huyện còn gặp một số khó khăn thách thức. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng; sự giám sát chặt chẽ của HĐND; sự điều hành quyết liệt, có hiệu quả của chính quyền các cấp; sự nỗ lực, cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện tiếp tục ổn định và có bước phát triển.

Tốc độ gia tăng giá trị sản xuất ước đạt 13,6%, Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: nông lâm nghiệp, thủy sản: 28,6%, giảm 0,9%; công nghiệp - xây dựng: 41,7%, tăng 0,6%; thương mại dịch vụ: 29,7%, tăng 0,3%CK; các ngành dịch vụ phát triển nhanh, nhiều lĩnh vực khởi sắc, nhất là sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tiếp tục duy trì và có bước phát triển tốt; Thu ngân sách nhà nước đạt khá. Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên, nhất là chất lượng giáo dục mũi nhọn. Tình hình chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững; cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố; lòng tin của nhân dân đối với cấp uỷ đảng, chính quyền ngày càng được nâng cao. Trong đó có 5 kết quả nổi bật đó là:

1. Sản xuất nông nghiệp kết quả đạt được tương đối toàn diện, năng suất lúa và các cây trồng vụ xuân đạt cao nhất từ trước tới nay. Điểm nổi bật nhất là toàn huyện đã bố trí gieo trồng được 190 ha cây khoai tây, năng suất 15 tấn/ha, giá trị đạt 97,5 triệu/ha/vụ; 144,5ha dưa hấu (vụ đông 64,5 ha, vụ xuân trồng 80 ha), năng suất ước đạt 34 tấn/ha, giá trị đạt 160 triệu đồng/ha;

2. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 147,241 tỷ đồng, bằng 113,5%CK (đạt 55,5% kế hoạch).

3. Phong trào xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo quyết liệt và đạt những kết quả tích cực, bình quân toàn huyện đến nay đạt toàn huyện đạt 17,16 tiêu chí, tăng 1,85 tiêu chí so với CK.

4. Chất lượng giáo dục đại trà và chất lượng giáo dục mũi nhọn được nâng lên rõ rệt: năm học 2017-2018, có 222 học sinh giỏi tỉnh, 1.065 học sinh giỏi huyện, đội tuyển Sở trường THPT Ba Đình, đội tuyển Địa trường THCS Chu Văn An xếp thứ Nhất tỉnh. Trường THCS Chu Văn An đứng thứ 10 và trường THPT Ba Đình đứng thứ 13 thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

5. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được ổn định, công tác tấn công trấn áp các tội phạm và tệ nạn xã hội được chỉ đạo quyết liệt và có hiệu quả; hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân năm 2018; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, các ý kiến, kiến nghị của nhân dân được giải quyết kịp thời.

II. Hoạt động giám sát tại kỳ họp:

Thực hiện chức năng giám sát tại kỳ họp thứ sáu, HĐND huyện đã nghe thông báo của Ủy ban MTTQ huyện về việc tham gia xây dựng chính quyền và kết quả tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp; các đại biểu đã nghiên cứu báo cáo thực hiện kết luận của chủ tọa kỳ họp tại kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XIX. Sau khi nghe các văn bản trình kỳ họp, có 7 ý kiến tham gia thảo luận tại kỳ họp phát biểu làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế tồn tại và tham gia một số giải pháp trong thời gian tới. HĐND huyện tiến hành chất vấn đồng chí Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong thời gian chất vấn đã sử dụng đường dây nóng qua số điện thoại và bố trí cán bộ theo dõi, ghi chép để tiếp nhận thông tin ý kiến của cử tri phản ánh những tâm tư, nguyện vọng đề nghị các cơ quan trả lời. Quá trình chất vấn có 7 lượt đại biểu tham gia trao đổi tranh luận; các ý kiến chất vấn của các đại biểu đưa ra câu hỏi ngắn gọn, đúng trọng tâm; các trưởng phòng sau khi nghe chất vấn đã nghiên cứu trả lời rõ ràng và đi đúng trọng tâm; nghe đồng chí Chủ tịch UBND huyện phát biểu tiếp thu, giải trình, làm rõ thêm một số nội dung mà đại biểu HĐND huyện và cử tri quan tâm liên quan đến trách nhiệm quản lý, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND huyện trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

III. Kết luận những vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm.

1. Đối với lĩnh vực Nông nghiệp giao cho UBND huyện:

- Chỉ đạo ngành nông nghiệp nghiên cứu tham mưu đưa ra những giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, khắc phục tình trạng nhân dân bỏ ruộng.

- Chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền vận động nhân dân gieo cây đến mức tối đa, tiếp tục vận động nhân dân tích tụ ruộng đất để tổ chức lại sản xuất có hiệu quả hơn. Đồng thời, rà soát chuyển đổi sang các mô hình trang trại tổng hợp song phải thực hiện theo quy định của pháp luật; Một số xã diện tích cói khó khăn về

nước tưới, tiêu đề tái hoang cần có giải pháp để chuyển đổi, song trước khi chuyển đổi phải điều chỉnh bổ sung quy hoạch được phê duyệt thì mới thực hiện.

- Quan tâm mời gọi các doanh nghiệp vào liên kết đầu tư phát triển sản xuất; có giải pháp một cách tốt nhất để nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX nhằm giúp cho phát triển kinh tế hộ.

- Phòng Nông nghiệp phối hợp với các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật. Xử lý nghiêm và rút giấy phép kinh doanh đối với các cơ sở vi phạm, báo cáo về Thường trực HĐND huyện vào cuối các tháng 7, 8, 9/2018. Làm tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân không lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích sinh trưởng cho cây trồng và đặc biệt là khuyến cáo hạn chế việc sử dụng thuốc diệt cỏ tiến tới không dùng thuốc trừ cỏ.

- Làm tốt công tác quản lý đê sông, đê biển, đặc biệt quản lý hành lang đê, xử lý rò rỉ trước mùa mưa bão

2. Đối với lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường:

2.1. Đối với lĩnh vực đất đai:

- Giao cho phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các xã, Thị trấn tiếp tục phân loại đất đai tồn đọng, tổng hợp báo cáo về UBND huyện trước ngày 30/8/2018. Quá trình rà soát các hộ không phải nộp tiền sử dụng đất hoặc đã nộp đủ tiền sử dụng đất thì phải cấp giấy chứng nhận ngay. Đối với những trường hợp tồn đọng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải tổng hợp, phân loại giao cho phòng Tài chính – Kế hoạch nghiên cứu tham mưu về biện pháp giải quyết; những nhóm tồn đọng thực sự vướng mắc không giải quyết được thì báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh tháo gỡ để thực hiện; Quan tâm chỉ đạo giải quyết các hộ giao đất sai vị trí ở xã Nga Phú, đất tồn đọng các hộ ở đường đê Thanh Lãng xã Nga Thạch, các hộ di dân theo quyết định của UBND tỉnh và các hộ bán sai thẩm quyền để xây dựng nhà văn hóa thôn ở Nga Bạch, các hộ đổi đất cho xã ở Nga Thủy... Đối với trường hợp đất tồn đọng chưa giải quyết được thì các xã quản lý không được chuyển đổi, nhượng, mua bán...

- Các xã, thị trấn chủ động xác định nguồn gốc hồ sơ đất đai đảm bảo dân chủ, công khai, cần thiết lấy ý kiến nhân dân.

- Đối với việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình Ông Mai Văn Nhân, thôn 1, xã Nga Văn, đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký cấp quyền sử dụng đất xem xét tham mưu giải quyết báo cáo về Thường trực Huyện ủy và HĐND huyện chậm nhất ngày 13/7/2018.

- Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp:

+ Đối với 16 xã đã nghiệm thu đợt 1 gồm: Ba Đình, Nga Vịnh, Nga Thắng, Nga Trung, Nga Bạch, Nga Trường, Nga Thành, Nga Văn, Nga Mỹ, Nga Hải, Nga

Nhân, Nga Giáp, Thị Trấn, Nga An, Nga Thiện, Nga Hưng cần đấu môi với tư vấn hoàn chỉnh xong trước 30/8/2018 để cấp giấy trong tháng 9/2018.

+ Đối với 11 xã chưa rà soát xong gồm: Nga Yên, Nga Liên, Nga Điền, Nga Tân, Nga Lĩnh, Nga Phú, Nga Thái, Nga Tiến, Nga Thủy, Nga Thanh, Nga Thạch cần đấu môi với tư vấn để hoàn thiện số liệu đo đạc, trường hợp nếu đơn vị tư vấn không có khả năng làm được thì thanh lý hợp đồng và mời đơn vị tư vấn khác để tiếp tục hoàn thiện.

2.2. Đối với vấn đề môi trường:

- Đề nghị các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về công tác vệ sinh môi trường.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn huyện; kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm đối với các hộ gia đình, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp, trang trại không chấp hành việc bảo vệ môi trường; giám sát việc thực thi của Công ty môi trường Nga Sơn trong việc cam kết thực hiện hợp đồng thu gom với các xã, xây dựng quy chế hoạt động của bãi rác, yêu cầu công ty môi trường Nga Sơn tuyệt đối không được đổ rác thải chôn lấp tại bãi rác phía Nam.

IV. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Để nhanh chóng khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra, đưa huyện ta tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn, bền vững hơn. Chủ tọa kỳ họp HĐND huyện đề nghị UBND huyện, các cấp, các ngành phải thấy vị trí tầm quan trọng của năm 2018, là “năm bản lề” của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, 2016- 2020. Từ đó tập trung cao để triển khai thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nêu trong báo cáo trình kỳ họp, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch tất cả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của 6 tháng cuối năm 2018. Trong đó, xin nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:

1. Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, trong đó chú trọng chăm sóc lúa, các cây trồng vụ thu, vụ mùa và tập trung cho nhiệm vụ sản xuất cây vụ đông 2018 - 2019. Trước mắt cần chỉ đạo đảm bảo nước tưới chăm sóc cho cây trồng phát triển. Chuẩn bị tốt cho phương án sản xuất vụ đông, chủ động đầu mối kêu gọi doanh nghiệp, HTX liên kết sản xuất với nông dân để tập trung sản xuất mở rộng diện tích rau an toàn, dưa hấu, khoai tây... sản xuất phải gắn với nhu cầu của thị trường tiêu thụ, không tự ý mở rộng sản xuất khi chưa có thị trường. Đối với diện tích đất lúa vùng sâu, vùng xa năng suất thấp, đất cói hiệu quả thấp nếu phù hợp quy hoạch thì giao cho các xã chỉ đạo chuyển đổi sang các mô hình trang trại tổng hợp.

2. Tập trung chỉ đạo thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, nhất là nguồn thu từ cấp quyền sử dụng đất theo kế hoạch. Tháo gỡ khó khăn cho các xã đang xây dựng nông thôn mới để đảm bảo năm 2018 và năm 2019 đạt 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới. Không để nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới kéo dài, không

có khả năng thanh toán. Chỉ đạo thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ cơ sở, tiếp tục tổ chức tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” Các xã không để các thôn đặt ra các khoản thu trái quy định, quá sức dân trong xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục chỉ đạo các xã, các thôn đạt chuẩn nông thôn mới; đẩy mạnh việc xây dựng xã, thôn nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu theo quyết định 691/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường, đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở tồn đọng, đất nông nghiệp cho nhân dân, kiên quyết xử lý các vi phạm về đất đai theo luật định. Tập trung chỉ đạo tuyên truyền, vận động nhân dân tự xử lý rác thải hữu cơ bằng hình thức chôn lấp để giảm thiểu rác thải; có biện pháp giải quyết ô nhiễm môi trường, nhất là xử lý rác thải sinh hoạt, quản lý chặt chẽ bãi rác phía Nam; khẩn trương chôn lấp bãi rác phía Nam để trồng cây xanh xong trước 30/9/2018; nghiên cứu chỉ đạo công ty môi trường Nga Sơn nâng công suất lò đốt rác tại bãi rác phía Nam từ 800 kg lên 2000 kg/giờ; Cho phép các xã có điều kiện rà soát vị trí xây dựng lò đốt rác, công suất 500 kg/giờ trở lên báo cáo về UBND huyện trước ngày 30/7/2018 để kiểm tra trước khi cho chủ trương; Giao cho xã Nga Giáp tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận để xã kêu gọi xây dựng thêm lò đốt rác tại Thung Lũy để xử lý rác cho xã và một số xã phía Bắc của huyện nhằm giảm tải cho bãi rác phía Nam. Chỉ đạo kiểm tra và cương quyết xử lý nghiêm việc đổ rác thải không đúng nơi quy định gây ô nhiễm môi trường, xử lý nghiêm các cơ sở, trang trại, hộ gia đình chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường.

4. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia, xã chuẩn Quốc gia về y tế, xã đạt chuẩn nông thôn mới. Chỉ đạo thực hiện tốt chỉ thị 27 của Bộ Chính trị và Quyết định 1323 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhân các ngày lễ lớn. Tăng cường quản lý nhà nước về các hoạt động văn hóa, dịch vụ Internet, các hoạt động tôn giáo trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình Thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng nhân các ngày lễ, tết, thực hiện chính sách an sinh xã hội. Tập trung cho nhiệm vụ giảm nghèo theo kế hoạch năm 2018; khẩn trương rà soát và thực hiện chi trả tiền hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng chính sách theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ xong trước ngày 30/8/2018. Chỉ đạo, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt việc mua bảo hiểm y tế phần đầu năm 2018 đạt 82% trở lên.

5. Chỉ đạo thực hiện tốt trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu; rà soát, bổ sung quy hoạch thể trận khu vực phòng thủ huyện Nga Sơn; tổ chức huấn luyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã theo kế hoạch; Chỉ đạo công tác chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019; sẵn sàng tham gia phòng chống lụt bão khi có lệnh điều động. Chỉ đạo khu dân cư an toàn về an ninh trật tự; xây dựng xứ đạo bình yên gia đình văn hóa, phần đầu nhiều khu dân cư không có tệ nạn xã hội. Tập trung đầu

tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là băng nhóm dùng hung khí đánh nhau gây thương tích; rà soát nắm chắc hoạt động của hiệu cầm đồ và xử lý nghiêm các đối tượng đòi nợ thuê, xiết nợ, cho vay nặng lãi... Mở cao điểm tấn công với các loại tội phạm và tệ nạn cờ bạc, số đề... Tập trung xử lý các phương tiện quá khổ, quá tải; xử lý các đối tượng không chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn giao thông.

Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện, các phòng, ban, cơ quan, ngành các xã, thị trấn, các đơn vị cần quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt kết luận nêu trên./.

Nơi nhận:

- Bí thư, Phó Bí thư Huyện uỷ (Báo cáo);
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- 34 Đại biểu HĐND huyện;
- Trưởng các phòng, ban UBND huyện;
- Mặt trận Tổ quốc và Trưởng các đoàn thể;
- Thủ trưởng các cơ quan, ngành;
- Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Đài truyền thanh huyện (đưa tin);
- Lưu: VT, TTHĐND huyện.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]
Nguyễn Văn Phùng